





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา	
<p>เครือข่ายสนับสนุนกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์ สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thejournalistclub, plewseengern, INN)</p> <p>- ตัวแทนเครือข่ายผู้สนับสนุนนโยบายกัญชาทางการแพทย์กว่า 30 คน เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เพื่อยื่นหนังสือ 2,500 รายชื่อ ประกอบด้วยรายชื่อจากชมรมนักวิจัยแห่งประเทศไทย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน ภาคประชาชน วิสาหกิจชุมชน หมอพื้นบ้าน รวมถึงผู้ป่วยที่เคยใช้กัญชาในการรักษาโรค เพื่อแสดงเจตนาขอสนับสนุนการเดินหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์ และขอให้ส่งหนังสือถึงนายภาณุ ประยุกุทธิ์ พร้อมมอบต้นกัญชาสายพันธุ์ CBD สูงที่มีความพิเศษคือใบต่างให้นายอนุทินด้วย โดยนายอนุทินกล่าวว่า อยากให้ทุกคนช่วยเชฟกัญชาและร่วมกันดูแลผู้ที่จะนำกัญชาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่ให้ใครนำไปใช้ในทางที่ผิด ฝากกำลังของเครือข่ายทุกคนช่วยกันสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคม ขณะนี้มีคนพยายามด้อยค่า พูดยุติด้านลบ จะให้ปรับไปเป็นยาเสพติดให้โทษอีก เราต้องช่วยกัน ส่วนกรณีชมรมแพทย์ชนบทเปิดเผยข้อมูลนโยบายกัญชาเป็นการหลอกรูทจริตในตระกูลตนเอง จะให้คุยกับ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบนโยบายกัญชาของ สร.อย่างเต็มอำนาจ</p>	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 12 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,679 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,548,533 ราย เสียชีวิต 23 ราย เสียชีวิตสะสม 30,882 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,115 ราย รักษาหายสะสม 4,494,034 ราย ยังรักษาอยู่ 23,617 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 561,576,746 (+897,967) ราย 6,374,568 (+1,545) ราย รักษาหาย 534,534,617 (+904,553) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. แนวโน้มการระบาด-มาตรการช่วงหยุดยาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, mcot, js100, INN, ch3plus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงความกังวลช่วงวันหยุดยาวอาจมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพิ่มขึ้นว่า เราผ่านสถานการณ์เช่นนี้มาแล้ว ปีนี้ไม่น่ากังวลเหมือนปีที่แล้วเพราะทุกคนได้รับวัคซีน หากฉีด 3 เข็มขึ้นไปก็จะลดอาการรุนแรงเสียชีวิต ส่วนการติดเชื้อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เพราะเราเปิดประเทศ หากประชาชนมีความตระหนักรวมหน้ากัก การเดินทางสัญจรไปมาก็ไม่น่าก่อให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อระบบสาธารณสุข</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. พร้อม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าพบนายกรัฐมนตรี รายงานสถานการณ์โควิด 19 ที่แนวโน้มระบาดสูงขึ้น ประกอบกับสัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวประชาชนจะเดินทางท่องเที่ยว รวมกลุ่มทำกิจกรรมจำนวนมากเสี่ยงเกิดการระบาดเพิ่ม ขอให้ประชาชนคงมาตรการป้องกันตนเองและรับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผยขณะนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และจะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจ จากนั้นจะเหมือนกับระลอกที่ผ่านมาคือกระจายไปจังหวัดต่าง ๆ จากเมืองไปชนบท ช่วงหยุดยาวนี้จึงต้องช่วยลดความเสี่ยง คงมาตรการป้องกันส่วนบุคคลเข้มข้น เพราะถ้าติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็ว ปอดอักเสบขึ้นเร็วด้วย จะกระทบเตียงและยาในการรักษา ทั้งนี้ สร. คาดการณ์สถานการณ์ระยะ Post Pandemic ปี 2565 โดยสัญญาณเตือนที่จะพิจารณาปรับมาตรการป้องกัน คือ 1.ผู้ป่วยรายใหม่เข้ารักษาใน รพ. เกิน 4,000 รายต่อวัน อาจต้องให้สวมหน้ากากอนามัย 100% หรือเว้นระยะห่างมากขึ้น 2.ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เกิน 400-500 รายต่อวัน อาจต้องปรับมาตรการรักษา ให้ยาเร็วขึ้น ป้องกันโรคอื่นด้วย และ 3.ผู้เสียชีวิตเกิน 40 รายต่อวัน ถ้าเกินต้องมีมาตรการเพิ่มเติม นอกจากนี้ หลังช่วงวันหยุดยาวเดือน ก.ค. นี้ ขอความร่วมมือดังนี้ 1.คงมาตรการป้องกันส่วนบุคคล 2 U 2.มาตรการด้านการแพทย์สาธารณสุข หากมีอาการป่วย ใช้ ไอ เจ็บคอ สงสัยติดเชื้อให้ตรวจ ATK หากติดเชื้อ ให้กักตัวที่บ้านอย่างน้อย 7 วัน หรือปรึกษาโทรศัพท์หรือไปรับยาที่ รพ.เพื่อป้องกันป่วยหนัก</p> <p>2. รพ.เอกชนออกแพคเกจยารักษาโควิด 19</p>	

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, voicetv, topnews, js100, thejournalistclub, INN, thebangkokinsight, hfocus, ch7)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยกรณี รพ.เอกชน มีแพคเกจขายยารักษาโควิด 19 (ฟาวิพิราเวียร์-โมลนูพิราเวียร์) ขอชี้แจงว่ารัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนให้ รพ.รัฐ และเอกชน เพื่อรักษาตามสิทธิการรักษา ส่วน รพ.เอกชนที่ออกแพคเกจอาจเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ป่วยที่สามารถจ่ายได้มีทางเลือก อย่างไรก็ตาม กรม สบส. จะลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าทำได้หรือไม่

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า หากคนไข้โควิด 19 ไปรักษาใน รพ.ตามสิทธิ รพ.ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพราะรัฐเป็นผู้สนับสนุนไปยัง รพ. แต่ช่วงหลัง รพ.เอกชน มียาอีกกลุ่มที่มากขึ้นทะเบียนและเอกชนสามารถซื้อขายตามระบบปกติได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและมีกำลังจ่าย กรณี รพ.เอกชน มีแพคเกจให้คนไข้เลือกว่าจะใช้ยาประเภทใดนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ ยืนยันว่ามีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการโกง ส่วนกรณีที่มีการพิจารณายกเลิกประกาศให้ตั้งสถานพยาบาลชั่วคราวรักษาผู้ป่วยโควิด 19 แต่ล่าสุดสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนคนไข้โควิดเริ่มมากขึ้น รพ.เอกชน จึงขอให้กรม สบส. ทบทวนการยกเลิกเปิดสถานพยาบาลชั่วคราวออกไปก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์อีก 1-2 เดือน อยู่ระหว่างเสนอประธานกรรมการสถานพยาบาลพิจารณา

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า หลักการจะกำหนดแนวทางรักษาว่าเมื่อไรควรให้ยาอะไร เช่น กลุ่มเสี่ยง 608 แม้มีความเสี่ยงเพียงข้อเดียวก็จะให้ยาโมลนูพิราเวียร์ได้ ไม่ใช่ให้ใช้คละกันไปหมด ดังนั้นการที่ รพ.เอกชน ออกแพคเกจให้ประชาชนเลือกซื้อยารักษาโควิด 19 ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ยาฟาวิพิราเวียร์และเพิ่มเงินเปลี่ยนยาเป็นโมลนูพิราเวียร์ได้นั้น สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือการตี้อยา

3. สายพันธุ์ย่อย BA4/BA5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, bbc, springnews, TNN, thestandard, 77kaoded, nationtv, ch3plus, acnews, thebangkokinsight, thailandplus, thaigov, workpointtoday, amarintv, isaranews, topnews)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงว่า จากการเฝ้าระวังโอไมครอนสายพันธุ์ต่าง ๆ ช่วง 2-8 ก.ค. ตรวจกลุ่มตัวอย่าง 570 ราย พบเป็น BA.1 จำนวน 5 ราย BA.2 จำนวน 283 ราย BA.4 และ BA.5 รวมกัน 280 ราย และไม่ชัดเจน 2 ราย หากแยกกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 มากถึงร้อยละ 78.4 ส่วนการติดเชื้อในประเทศพบว่า ใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพฯ พบเชื้อ BA.4 และ BA.5 มากที่สุด ส่วนเรื่องความรุนแรงยังสรุปความชัดเจนไม่ได้ เนื่องจากจำนวนที่สำรวจยังน้อยอยู่ ที่น่าห่วงคือการแพร่เชื้อเร็ว และมีผลต่อการหลบภูมิคุ้มกัน ดังนั้น ขอความร่วมมือ รพ.ในกทม. รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย ฯลฯ ขอให้เก็บตัวอย่างผู้ป่วยปอดอักเสบนอน รพ. หรือใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งผู้เสียชีวิตส่งตรวจเพิ่มขึ้น เพื่อให้ข้อมูลชัดเจนและมั่นใจมากขึ้น

3. ผลสำรวจการปลีตลอกสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, thailandplus, acnews)


- กรม สบส. ได้สำรวจการเฝ้าระวังมาตรการปลีตลอกสถานบันเทิงในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระหว่าง 17-30 มิ.ย. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 7,507 ราย พบประชาชนร้อยละ 83.5 เลือกไม่ไปสถานบันเทิง เหตุไม่ชอบเที่ยว กังวลผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และกังวลหากติดโควิดจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและการทำงาน รวมถึงไม่มั่นใจมาตรการป้องกันโควิดของสถานบันเทิง ส่วนร้อยละ 16.5 เป็นประชาชนที่เลือกไปสถานบันเทิง

- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ไปเที่ยวสถานบันเทิงจากเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ชอบเที่ยวและยังมีความกังวลกับมาตรการป้องกันในสถานบันเทิงที่อาจยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร โดยเฉพาะความกังวลกับโรคโควิด 19 ที่ยังคงอยู่ หากไปเที่ยวสถานบันเทิงอาจนำเชื้อมาแพร่กระจายสู่ครอบครัวได้ ดังนั้น สถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและข้อกำหนด

5. ข่าวปลอมสายพันธุ์แลมบ์ตา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน)

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข่าวปลอมให้ระวังโควิด 19 สายพันธุ์แลมบ์ตา และให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองว่า เป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่แอบอ้างชื่อตน ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันพบโควิดกลายพันธุ์แล้วแพร่เชื้อเร็วขึ้น ขณะเดียวกันทั่วโลกผ่อนคลายมาตรการ มีการเดินทางมากขึ้นทำให้ไวรัสกระจายเร็ว ที่น่าห่วงคือกลุ่มที่คิดว่าไม่มีความรุนแรงแล้วไม่ฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นต่อ ย้ำว่าภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อ BA.4 และ BA.5 ลดลง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับ BA.1 และ BA.2 ฉะนั้นโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้น และกระทบกับศักยภาพการดูแลสุขภาพของแต่ละประเทศ ซึ่งมองว่าสถานการณ์ต่อจากนี้คงไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ประเทศ เพราะโลกได้เรียนรู้และฉีดวัคซีนแล้ว หากกลายพันธุ์แต่ยังสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ทุกคนมีวินัยก็ช่วยได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ประกาศเกียรติคุณของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 65</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานเด่นในการดำเนินงานตามนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ดีแก่บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p>	-
<p>ประชุมแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, ผจก., ทวีช่อง NBT, thailandplus, acnews, hfocus, ejan</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ได้มีการตรวจกฎหมายลูกครบถ้วนแล้ว ขอให้คณะกรรมการฯ ได้ช่วยกันกำกับติดตามความก้าวหน้าของการบังคับใช้กฎกระทรวงเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งจากข้อมูลสถิติสาธารณสุขเปรียบเทียบปี พ.ศ. 63 กับปี 64 พบว่า ในปี 64 อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี มีแนวโน้มต่ำกว่า 25 ต่อพันประชากร และมีแนวโน้มลดลงในทุกเขตสุขภาพ ในภาพรวมลดลงเท่ากับ 19.6 ต่อพันประชากร ส่วนอัตราคลอดมีชีพเท่ากับ 23.1 ต่อพันประชากร</p>	-
<p>เตือนผู้ปกครองอย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพัง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผยผลจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 6 มิ.ย.65 มีรายงานเหตุการณ์จมน้ำจำนวน 19 เหตุการณ์ มากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 16 เหตุการณ์ แหล่งน้ำที่เกิดเหตุมากที่สุด คือคลองและแม่น้ำ สาเหตุจากว่ายน้ำไม่เป็น ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอด เล่นน้ำโดยไม่แจ่งหรือไม่มีผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา ไม่มีป้ายเตือน ไม่มีสิ่งกีดขวาง</p>	-
<p>คุมกำเนิดกึ่งถาวร</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย ร่วมกับ สปสช. จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งบรรจุเป็นแผนงานระดับประเทศเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวร แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กไทย แนะนำฝังกุมกำเนิด เป็นการคุมกำเนิด แบบกึ่งถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง</p>	-
<p>โรงงานผลิตครีมปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ch7)</p> <p>- นายธนกิจ ศรีพฤษมาศ เจ้าของผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวกันและโคนขาหนีบ ร้องเรียนตำรวจ ปคบ. ให้จับกุมแหล่งผลิตครีมเถื่อน หลังผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกปลอมแปลงนำไปวางขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยได้รับแจ้งจากทางลูกค้า ถึงความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ว่า ใช้แล้วมีอาการแพ้ ผิวหนังอักเสบ ผื่นขึ้นตามบริเวณที่ทา จึงตรวจสอบพบเป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบ หากปล่อยไว้อาจส่งกระทบกับความน่าเชื่อถือของบริษัทตนเอง รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค</p>	-